

ที่ พป 0003 /ว 296



16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ นายกเทศมนตรี/ นายองค์การบริหารส่วนตำบล  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักสูตร  
2. ใบสมัคร

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐสภา ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4” ขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษประกอบด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทหาร และตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษอบรรลุถึงถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารของผู้นำยุคใหม่ที่ยึดมั่นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เสริมสร้างภาคีหุ้นส่วนการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในบริบทของสังคมท้องถิ่น และก้าวสู่การเป็นผู้นำเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานเชิงพื้นที่ (Area-based Management) อันจะนำมาซึ่งพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หลักสูตรได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - 19 พฤษภาคม 2560 และเปิดการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 วัน (ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ใช้เวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน

ในการนี้ ท่านในฐานะที่เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สถาบันฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2) ได้ที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า หรือสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ [www.kpi.ac.th](http://www.kpi.ac.th) ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้ (หลักสูตรฯ ดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้จากต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 120,000 บาท ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และวิทยาลัยฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถัย ก๊กกุล)

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175